

NĂNG LỰC NGUYÊN TỬ

SAGIANG

I.- NGUYÊN TỬ TRONG THIÊN NHIÊN

Chúng ta đã biết nguyên tử qua tài liệu hay vật dụng, như là bom nguyên tử nổi tiếng ở Quảng Đảo và Trường Kỳ lần đầu tiên trên địa cầu giết chết gần 500.000 mạng sống còn gây thương tật một số lớn, như là phóng xạ tai hại cả một vùng rộng trên 150 km đường kính. Nhưng nguyên tử quá bé nhỏ (1 phần tỷ moya), con mắt phàm phu không thấy nó, làm sao mà tin tưởng nó, có người còn cho nó vô hình, gây ra những thần thoại về tiên gia phi thân trên mây, như là Tề thiên Đại Thánh nháy một cái xa 10 muôn 8 ngàn dặm hết sức phi lý. Chớ ngày nay người ta đã sử dụng phản lực nguyên tử động cơ trong phi cơ phản lực, trong hoả tiễn, trong đĩa bay và còn phi thân bằng phản lực cơ nữa. Các nhà bác học nghiên cứu năng lực của một phần nhỏ Âm tử trong nguyên tử thể chế tác ra quá nhiều vật dụng phụng sự hơn loại cả 2 phần: thiện hành và ác hành dưới hình thức âm điện tử (Electron). Thật ra âm điện tử chỉ là 1 trong 3 vi tử chánh của nguyên tử, luôn vận hành theo nguyên tắc. Các nhà bác học nắm được nguyên tắc vận hành của âm điện tử, khảo sát vận hành của nó, mới thấy vận hành của nó rất đa dạng, mỗi dạng thể lại có nhiều cấu thể, mỗi cấu thể lại có nhiều dụng thể khác nhau. Mỗi dụng thể chế tác được một dụng cụ, sản phẩm tân kỳ về các vật thể cơ giới điện tử mà hơn loại đang sử dụng. Lần lượt Vô tuyến truyền thanh, truyền hình, điện thoại di động, bấy giờ tới kiếng mắt di động là một cái máy vi tính điện tử thu nhỏ lại trên gọng kính, người ta sử dụng còn hơn máy Laptop gấp 10 lần, vừa là vô tuyến điện thoại, vừa là điện thư, vừa là truyền hình, truyền thanh, vừa nhiếp ảnh xa gần, vừa xem chiếu phim... hết sức lạ lùng chỉ với giá 1500 Mỹ kim quá rẻ, chỉ cần đeo lên là vừa thấy rõ như kiếng lão vừa thông dịch ra ngôn ngữ để nghe tiếng nói của ngoại quốc. Ôi diệu dụng thay chỉ mới Âm điện tử của nguyên tử, còn dương điện tử chưa nghiên cứu tới, nhưng các nhà bác học tức tối khi thấy đĩa bay tham quan địa cầu, không nghinh đón tiếp kiến gì hết từ năm 1957 đến nay, họ thoát đến, thoát đi coi như vào chốn hoang dã đến cả mấy ngàn lượt rồi, địa cầu chào thua, do họ đã sử dụng dương quang điện tử tuyến mà địa cầu còn mù tịt, chưa nắm được nguyên tắc vận hành, kể như hạ phong khi va chạm nhau, trong lúc phi cơ phản lực siêu thanh tối tân địa cầu với tốc lực âm thanh, tức 1.800 km/giờ, còn đĩa bay tốc lực tương đương tốc lực ánh sáng 300.000 km/giây nếu xáp chiến với nhau là tan nát ráo troi, còn nói chi chiến đấu. Họ sử dụng vũ khí dương quang điện tử, còn địa cầu mới sử dụng vũ khí âm quang điện tử tốc lực chỉ bằng 1 phần triệu kể như banh xác trước khi nổ súng. Vậy chúng ta đã có khái niệm về năng lực nguyên tử. Trước tiên chúng ta truy tầm ra cấu trúc các vũ trụ, mới nhận thấy chính những nguyên tử tí teo ấy tạo ra vũ trụ về hình thể: từ Thượng giới xuống Hạ giới, đến Thái dương hệ, tử hành tinh và sanh hành tinh, rồi trên sanh hành tinh mới có thêm Sắc giới và Dục giới, còn phải cấu tạo thực vật, động vật và hơn sinh, để sinh động hoá vũ trụ. Nếu không có sinh vật, thời vũ trụ chỉ là tử vũ trụ mà thôi, giống như tử hành tinh vậy, chỉ toàn là tử vật thể hay tứ đại cũng có tâm linh, nhưng không sinh động. Như vậy nguyên tử trong thiên nhiên tự lực cánh sinh biến thể từ tử vật thể lên sanh vật thể hay là từ cái không có vật thể (Tử vô hình) đến cái có vật thể (Đến hữu hình) theo định thuyết nhà Phật “KHông tức thị Sắc, Sắc tức thị Không”. Các nguyên tử trong thiên nhiên cấu tạo ra vũ trụ tuần tự “Thành, Trụ, Hoại, Không” rồi cũng trả về nguyên tử khối trong thiên nhiên. Do đó nguyên tử bất diệt, chúng tạo ra vật thể từ nhỏ bé vật thể đơn bào đến vật thể đa bào đối với sinh vật thể, đến khi tàn tạ, thân xác chết đi tan rã ra nguyên tử trả về tứ đại, còn nguyên tử tâm linh (Linh hồn) vẫn luân chuyển tái sanh kiếp, cho đến khi vũ trụ bị hoại không, chúng chịu chung số phận trở về với thiên nhiên chung với nguyên tử tứ đại, tạo thành từng hỗn nguơn khối trong thiên nhiên, có 7 vũ trụ thay phiên nhau thành hình tăng trưởng huỷ hoại và tan rã hết, trả về thiên nhiên.

II.- NĂNG LỰC NGUYÊN TỬ

Nguyên tử có 3 vi tử chánh: Âm vi tử, Dương vi tử, Trung hoà vi tử, 5 vi tử phụ: Quang vi tử, Nhiệt vi tử, Tử vi tử, Điện vi tử, Điện từ vi tử, cuối cùng 1 vi tử gốc. Theo bảng Hoá học của chương trình Trung học có ghi 124 loại nguyên tử gốc: như Cu ký hiệu nguyên tử của đồng là vi tử gốc phân biệt với Fe ký hiệu nguyên tử của sắt là vi tử gốc. Như vậy nguyên tử đồng Cu khác nguyên tử Sắt Fe chỉ do ở vi tử gốc mà thôi. Vi tử gốc còn có hoá trị và trọng lượng nguyên tử nữa. Các giáo sư giảng dạy hoá học chỉ giảng theo tài liệu, chớ chưa nghĩ đến hoá trị gốc. Mãi tới cuối thế kỷ 20, các nhà Bác học mới truy ra được tế bào gốc của vật thể, từ đó mới truy ra vi tử gốc thôi, chớ chưa có thời gian thí nghiệm tác động của vi tử gốc, chỉ mới chế tác phương thức tế bào gốc rất nhạy bén trong chế tác các cơ quan vô tính bộ phận qua tế bào gốc trong ống nghiệm, còn thai sinh vô tính theo tế bào gốc bị cấm tuyệt, sau khi sản sinh ra con cừu con. Chúng ta lần lượt nghiên cứu năng lực từng phần của nguyên tử:

a/- PHẦN VI TỬ CHÁNH

Vi tử chánh của nguyên tử có 3 vi tử: Âm vi tử, Dương vi tử, Trung hoà vi tử:

1.- **ÂM VI TỬ** là phần bao quanh nguyên tử năng động với nguyên tắc tạo năng lực thường xuyên của nguyên tử. Nắm được nguyên tắc này các khoa học gia chế tác ra nhiều cơ giới điện tử rất đặc dụng với danh xưng âm vi điện tử, gọi tắt là điện tử (Electron), vì chính nó phối hợp với điện năng của nguyên tử (Trong phần vi tử phụ) được khoa học gia chế tác ra cơ giới điện tử. Quý vị này còn phối hợp với quang năng để tạo ra Âm quang tử chế tác ra tia sáng Laser và vũ khí âm quang tử, bắn ra tia sáng âm quang tử rất chính xác mục tiêu và huỷ diệt mục tiêu dữ dội với 2 loại: Loại 1 chỉ để huỷ diệt cá nhân địch thủ, loại 2: huỷ diệt toàn bộ hết sức dữ dội. Riêng cơ giới điện tử, ngày nay quá dồi dào đủ loại đủ cỡ, đến nỗi hành giả không thể học điều động hết được, chỉ biết sử dụng một phần nào với chuyên ngành, vì các khoa học gia mỗi vị chế tác một loại theo phát minh, mà hiện nay cả mấy trăm ngàn khoa học gia chế tác ra cả trăm ngàn loại khác nhau chuyên ngành, nên giải thưởng NOBEL càng ngày càng tăng giá.

2.- **DƯƠNG VI TỬ** phần ở bên trong nguyên tử, điều hành mọi sinh động nguyên tử, nó thường bị âm vi tử quấy rối, nên phải chống đỡ để được yên thân. Chính nó cũng phối hợp với điện năng của vi tử phụ tạo ra dương vi điện tử quá ư mãnh liệt mà quý khoa học gia chưa nắm được nguyên tắc vận hành của nó, nên chưa có chế tác nào với dương điện tử (Positron). Nhưng có sanh hành tinh khác đã phát triển tới mức độ nắm được nguyên tắc vận hành của nó mà sử dụng được dương quang tuyến điện tử hết sức tân kỳ, họ đã chế tác được đĩa bay sử dụng dương quang tuyến điện tử bay tương đương tốc lực ánh sáng (300.000 km/giây) đã đến tham quan địa cầu từ 1957 đến nay cả mấy ngàn lượt rồi mà địa cầu vẫn chào thua để cho họ ngang nhiên xâm phạm không phận địa cầu, thoạt đến thoạt đi như vào chỗ không người thủ bị, chỉ có tự họ chạm nhau, tự gây tai nạn rơi xuống địa cầu để các khoa học gia nghiên cứu những phát minh tân kỳ qua thân xác đĩa bay và thi thể các phi hành gia tử nạn, mới nhận thức được nền khoa học của họ cao hơn nền khoa học địa cầu, hiện phải tốn nhiều thời gian nghiên cứu ngầm nguyên tắc vận hành của dương quang tuyến điện tử.

3.- TRUNG HOÀ VI TỬ

Trong lúc âm vi tử chạm trán với dương vi tử, trung hoà vi tử giảng hoà để giữ thăng bình nguyên tử, có khi phải sử dụng quyền năng giải quyết, đến mức độ quá căng thẳng, hết phương khống chế, để cho cả hai đối thủ kinh chống nhau phát ra ánh điểm, khi cả hai sử dụng quang năng làm trợ lực tạo ra một nhiệt lượng mới. Trung hoà vi tử khi phối hợp với điện năng tạo ra Trung hoà điện tử hoá giải cả hai âm điện tử và dương điện tử. Cho nên các khoa học gia mới nắm được yếu tố này tạo ra dòng điện 3 chấu để sử dụng khi âm điện tử chạm dương điện tử làm bể tắc dòng điện, thời trung hoà điện tử ứng phó bằng cách làm ngăn cách cầu chì, tức nhiên dòng điện bị cắt đứt không xảy ra hoạn nạn về điện, rất diệu dụng. Từ đó suy ra khi âm quang tuyến điện tử phóng ra tia điện tử như tia LASER chẳng hạn, chỉ cần một tia trung hoà điện tử phóng tới hoá giải hết tia Laser, hay vũ khí điện tử. Riêng đối với đĩa bay và vũ khí dương quang tuyến điện tử quá mãnh liệt, âm quang tuyến điện tử của tia Laser hay vũ khí điện tử chào thua, không đủ sức khống chế, chỉ có trung hoà tuyến điện tử mới khống chế nổi. Chính đức Long hoa giáo chủ đã tiên đoán biết chiến trận hành tinh sẽ xảy ra ở địa cầu vào thế kỷ 22, mới huấn luyện 18 đạo sư, ngự trị 18 vùng Đạo trị Thiên Ánh Đạo Vàng trên toàn thế giới, hiệp lực trung hoà điện tử tuyến, triệt hạ 36 đĩa bay và vũ khí dương quang tuyến điện tử, thắng trận huy hoàng, nhưng Ngài ra lệnh biệt đãi tù binh, cùng chăm sóc thương binh, còn cho tù binh được theo 18 đạo sư đi tham quan đời sống dân chúng, thấu triệt nền đạo trị với cảnh sống địa đàng, được tiến đưa trọng thể về cố hương. Nhờ đó mà hiệp thương khoa học, kỹ thuật, đời sống dân sinh, cùng văn hoá và thương mại, cũng gây bao nhiêu thiện cảm giữa người địa cầu và người hành tinh, về sau đến thế kỷ 32, mặt trăng bị tuệ tinh chạm trán bể nát ra, bao nhiêu đất cát tuôn xuống địa cầu lấp hết bề mặt địa cầu, tạo ra tận thế ở địa cầu, toàn thể dân chúng di tản khổng lồ lên hành tinh bạn, được tiếp đón niềm nở, đùm bọc chung sống.

b/- PHẦN VI TỬ PHỤ

Mỗi nguyên tử có 5 vi tử phụ: Quang vi tử, Nhiệt vi tử, Từ vi tử, Điện vi tử, Điện từ vi tử:

1.- **QUANG VI TỬ** trong nguyên tử rất thô sơ tí ti thôi thế mà khi chúng tập hợp nhau tạo ra ánh sáng mãnh liệt với tốc lực 300.000 km/giây siêu đẳng, khi chúng đã thoát ra khỏi nguyên tử và giữ vững tính chất cho đến khi nào nguyên tử bị trả về hỗn nguồn khối trong thiên nhiên. Thông thường chúng được phún xuất từ nhiều Định tinh ở Vô sắc giới và từ Hư vô giới trong vòng Thượng giới. Cho nên chúng ta về đêm thấy tinh tú dày đặc cả bầu trời, vô số kể, nhưng không ngờ có nhiều khi quá xa, ánh sáng của tinh tú đi đến địa cầu cho chúng ta thấy, có nhiều khi tinh tú gốc đã bị chạm trán bể nát mất tiêu rồi, cho nên chúng ta thấy sao xẹt toé ra những đường sáng rồi mất hẳn, mà các thiên văn gia ngày xưa tin tưởng mỗi vì sao là bổn mạng của mọi con người, khi sao bổn mạng lu mờ là trầm kha bệnh nặng, và khi bổn mạng sao mất là chết. Đây là luận giải theo trí tưởng ngày xưa, bây giờ bị

khoa học chứng minh sai lầm đó nên phải bỏ môn thiên văn học cổ điển, thay thế bằng một khoa thiên văn học tân tiến với những đài to tát Viễn vọng kính điện tử, có thể nhìn xa hàng ngàn quang niên, thấy được chuyển vận của các vì sao, tức là các thái dương hệ trong vũ trụ.

2.- NHIỆT VI TỬ tuy ở trong nguyên tử chẳng có mãnh lực nào cả, nhưng khi chúng tập hợp lại trở thành một nhiệt lượng kinh khủng, thông thường chúng hợp tác với quang vi tử, tới đâu là chúng theo tới đó, nên quang năng thường song hành với nhiệt năng. Chúng ta thấy ra ngoài ánh sáng ban ngày chúng ta thấy nóng, và nhiệt năng làm bốc hơi nước, đồng thời sưởi ấm sinh vật thể, như là con người, nhiệt năng nếu bị dồn nén chúng sẽ tạo ra một năng lực phi thường phá hoại tất cả vạn vật. Năm nguyên tắc này, con người chế tạo ra viên đạn dồn nén nhiệt năng trong vỏ đạn đến mức độ cường lực tổng đầu đạn ra bay đi trong không trung cho đến khi hết cường lực tự động rơi xuống. Các viên đạn đại pháo cũng thế, nay tới hoả tiễn liên lạc địa cũng áp dụng nguyên tắc này, đồng thời hoả tiễn không gian cũng vậy.

3.- TỪ VI TỬ có tính cách hút kim loại và tạo từ trường rộng lớn khi chúng tập trung từ lực quá mãnh liệt, như từ trường địa cầu tạo quỹ đạo Mặt trăng, từ trường Mặt trời tạo quỹ đạo địa cầu và các tử hành tinh trong thái dương hệ. Riêng từ trường của địa cầu xuyên qua từ trung tâm đến khắp mọi nơi trên mặt địa cầu, tạo hấp lực rất hùng hậu lôi cuốn tất cả sinh vật trên mặt địa cầu cho tới bầu khí quyển địa cầu theo đường vận hành của nó trên quỹ đạo vừa tự xoay tròn tạo ra ngày và đêm với vận tốc 1.666 km/giờ, chúng ta có ngờ đâu chúng ta được nó mang đi với vận tốc kinh khủng, nếu nó đứng lại tức nhiên tất cả đều bị tung ra không gian hết cho đến khi hết năng lực rớt xuống tan xác. Thật vậy, chúng ta thấy trên xe hơi chỉ có vận tốc 100 km/giờ rủi gặp tai nạn xe ngừng lại bất thần, tất cả hành khách đều bật tung ra chết hết, huống chi với vận tốc 1.666 km/giờ bị tai nạn dừng lại vài giây, tất cả sinh vật đều bật tung lên rơi xuống chịu tan xác. Cho nên người ta sợ chiến tranh nguyên tử xảy ra làm chấn động địa cầu dừng lại 3 giây, khiến tất cả thảo mộc, động vật, con người tung ra không gian rơi xuống tan xác hết không còn ai sống sót.

4.- ĐIỆN VI TỬ trong nguyên tử, lực lượng điện vi tử không đáng kể, nhưng khi tập trung lại nó có mãnh lực phi thường, tạo ra ánh sáng, tạo ra năng lực cơ giới, máy điện thoại, truyền thanh, truyền hình, hiển vi kính điện tử, viễn vọng kính điện tử, rất nhiều cơ giới điện phụng sự cho nơnh loại. Nhưng nó rất mạnh khi chạm phải nó làm tê liệt hệ thần kinh chết tức khắc, người ta sử dụng điện để giết cá, giết thú rừng nhanh chóng, chỉ một tia điện bắn vào mình con thú rừng mạnh bạo lăn đùng ra chết, con người không thể sống nổi khi bị tia điện do loại vũ khí điện tử bắn trúng. Điện năng còn có thể xuyên qua mọi vật thể với điều kiện chính xác cho từng công cụ, như tia X quang tuyến điện xuyên qua cơ thể được áp dụng truy tầm bệnh trạng, quan sát cơ năng của vi trùng và vi khuẩn để điều trị những chứng bệnh do chúng gây ra. Hiện nay người ta chế tạo điện lực qua từ lực va chạm nhau trong các nhà máy điện, các cánh quạt gió, các đập thủy điện, và các bộ phận tạo điện lực trong cơ giới lưu trữ trong bình chứa điện để tiếp tục sử dụng, như là trong xe hơi. Người ta hiện đang tiến triển phát minh ra xe hơi chạy bằng điện, không làm ô nhiễm bầu khí quyển bằng bình chứa điện rất tiện lợi, như là động cơ chạy êm ái, không om sòm như động cơ dầu, hay xăng.

5.- ĐIỆN TỬ VI TỬ là do hợp lực của điện và từ năng, trong nguyên tử chỉ là phần giản yếu nhỏ nhoi, nhưng khi hợp lực thành một năng lực hải hùng, thường được sử dụng trong các động cơ hạng nặng như cần trục, vận tải cơ hạng nặng. Trong thái dương hệ chúng rất mãnh liệt vừa tạo ra hấp lực xa tới cả một vùng rộng lớn của Thái dương hệ do Định tinh phún xuất ra, vừa tạo ra điện từ trường bảo vệ thái dương hệ hết sức chu đáo do quỹ vị thiên văn gia phát giác ra, đang nghiên cứu tỉ mỉ hầu ứng dụng vào các động cơ hạng nặng có thể lấp biển dời non (Di sơn đảo hải). Ngày xưa các nhà bác học ở Đại lục Atlantic biết được nguyên tắc ứng sử điện từ trường tạo ra quả cầu pha lê có điện từ trường hùng hậu với năng lực tung những phi thuyền với thiết bị thu nhận điện từ trường để di chuyển trong không trung từ đại lục này sang đại lục khác. Họ chinh phục hầu hết Bắc cực Lư châu, Nam thiện bộ châu và Tây ngưu hạ châu. Lần hồi xâm chiếm qua Đông thẳng thần châu, tới bờ biển Thái bình dương, vô tình chạm phải điện từ trường địa cầu phát lên tiếng nổ phá nát các phi thuyền và đồng thời phá vỡ hệ thống quả cầu pha lê phát ra đại địa chấn khiến toàn thể đại lục Atlantic từ từ mất tư thế chìm xuống đáy biển Đại tây Dương, dân chúng phải di tản vĩ đại sang ba đại lục: Bắc cực Lư Châu, Tây ngưu hạ Châu và Nam thiện bộ châu. Đặc biệt nhóm di tản qua Nam thiện Bộ châu gồm những gia đình danh gia quý tộc, mang theo tất cả tài liệu và đồ tuế nhuyễn sang qua Miền Bắc Nam thiện bộ châu gặp phải sa mạc, nên phải tiếp tục hành trình tới bờ sông Nil mới dừng lại tái lập các quốc gia: Ai cập, Soudan và Ethiopia đồng hoá lần hồi hết dân bản địa. Chỉ riêng nước Ai Cập là lảm chết hết dân bản địa, vì bắt làm nô lệ xây dựng các Kim tự tháp, cho họ chôn dấu tài liệu và đồ tuế nhuyễn. Về sau còn ướp xác các vương tôn quý tộc, vua chúa chôn dấu trong các kim tự tháp nữa, nên đến ngày nay thuật ướp xác của họ còn là một nghệ thuật siêu hạng, do nhiều xác chết cả nhiều ngàn năm mà vẫn còn nguyên vẹn. Có nhiều kim tự tháp gần 10.000 năm còn trơ mặt với gió mây trong sa mạc, với vô số nhân mạng xây

dựng bằng nhơn lực, vì lúc đó chưa có kỹ thuật xây dựng tân tiến., Họ xây dựng những kim tự tháp cao vòi vọi với những tầng đá to lớn chồng chất lên nhau, chuyên chở từ những núi xa xăm, khiến dân nô lệ chết thảm ở Ai Cập quá nhiều, trong lúc Soudan và Ethiopia lo phát triển đời sống an sinh với hình thức cộng đồng, ngày nay thế giới khám phá rất hay vì thực thi cộng đồng, Kát Mác lại biến thể thành cộng sản sai trật lối sống báo hại dân chúng địa cầu mang thảm hoạ cộng sản tại hại này nhưt là Trung cộng, Bắc hàn, Cu Ba và Việt Nam.

c/- PHẦN VI TỬ GỐC

Các nguyên tử chỉ khác nhau do vi tử gốc chia ra làm mấy loại: 1.- Kim loại: Sắt, Đồng, Chì, Kẽm, Nhôm, Thuỷ ngân, Vàng, Bạc... 2.- Á kim: Dưỡn khí, Khinh khí, Đạm khí, Lân toan, Chlo, Lưu huỳnh...Ngoài ra còn Lửa, Đất hợp chất của nhiều chất khác nữa, như gió là do vận chuyển của không khí, nước do hợp chất của Dưỡn khí và Khinh khí, Thành ra tứ đại (Lửa, Đất, Gió, Nước) chỉ là hợp chất chứ không phải vi tử gốc, do ngày xưa người ta cho chúng là nguyên thuỷ của vạn vật. Hiện nay tư tưởng này phải thay thế bằng hợp chất của nhiều nguyên tử, không phải là nguyên thuỷ của vạn vật. Người ta định vị được 240 nguyên tử gốc lập thành Bảng hoá học định vị với ký hiệu nguyên tử để phân biệt các nguyên tử theo từng loại như Cu ký hiệu của Đồng, Fe ký hiệu của Sắt, O ký hiệu của Dưỡn khí, H ký hiệu của Khinh khí, S ký hiệu của Lưu huỳnh...Hoá trị nguyên tử do tính chất của mỗi nguyên tử khác nhau để khi phối hợp thích nghi như Hoá trị O là 2 và hoá trị của H là 1 khi hợp lại thành nước phải OH₂, còn thêm trọng lượng nguyên tử cũng khác nhau nữa, tùy tính chất để khi tổng hợp lại ra một chất hỗn hợp mới thích nghi, bởi vậy khi chúng ta thấy SO₂ là óc xít sulfurơ, còn SO₃ là óc xít sulfuric. Nếu SO₃ cho thêm nước OH₂ thành ra ác xít sulfuric... Các hợp chất nguyên tử tạo ra vật thể mới thiên hình vạn trạng trong vũ trụ từ thái dương hệ đến tử hành tinh, sanh hành tinh, rồi tới tế bào thực vật, tế bào động vật, cuối cùng tới tế bào nhơn sinh. Tế bào còn được phân tích ra tế bào gốc để sản sinh ra sinh vật thể vô tính cơ quan, và sinh vật thể vô tính động vật, hoặc sinh vật thể vô tính nhơn sinh, nhưng bị cấm đoán vì tạo ra nhơn vật không cần cha mẹ, tức nhiên vô tính sẽ đưa nhơn loại đến chỗ tự tiêu diệt vì vô tính nhơn không có tình cảm, lý trí của con người chính thức. Người ta đã có kết quả con cứu vô tính thai sản, không có lý trí như con cừu có cha mẹ, nên đình chỉ và hiện nay chỉ có chút ít vô tính thai sản cơ quan bộ phận để thay thế những cơ quan bị hư hỏng, như xe hơi được thay thế bộ phận cơ giới bị hư hỏng vậy, nhưng rất hạn chế chỉ được đặt hàng mới được sáng tạo, phải có phép của chánh quyền, ai làm lậu bị án nặng có thể tử hình. Chánh quyền nào cũng sợ một đạo quân vô tính do một ác nhơn chủ soái điều động nguy hiểm vạn lần quả bom nguyên tử.

III.- NGUYÊN TỬ LỰC HIỆU NĂNG

Trên địa cầu năng lực đầu tiên là nhơn lực, cố gắng chống chỏi thiên nhiên lực để sinh tồn, chống hoả lực, chống phong lực, chống thuỷ lực, chống địa lực, còn chống với thú cầm lực, độc xà lực, lần hồi kèm toả mọi năng lực khác để bảo tồn nòi giống, tuy nhiên ngày nay chỉ còn chịu đựng tứ đại lực quá mãnh liệt, còn các năng lực khác đã điều ngự được hết, kinh ngư bị bắt làm thịt, làm khô, lấy vi, lấy bong bóng làm món ăn bổ dưỡng, lấy mỡ thắng dầu, lấy nhung, sừng tê giác làm thuốc, lấy ngà voi làm trang sức phẩm. Con người còn biết sử dụng nguyên tử năng lực chế biến ra vật dụng tối tân, cũng đồng thời tạo ra vũ khí hạt nhân tàn sát nhơn loại hàng loạt: Nào hoả tiễn liên lạc địa với đầu đạn nguyên tử, hoả tiễn địa địa tiêu huỷ thành trì chiến xa, hoả tiễn địa không tiêu diệt phi cơ, hoả tiễn không không để xạ kích các địa điểm chiến lược. Người ta còn sử dụng ngũ năng của nguyên tử đặc chế phi cơ không người lái, vẫn xạ kích đúng mục tiêu do điều khiển viên trong hàm núp, xe tăng xông pha chiến trận không cần binh sĩ chiến đấu mà vẫn hoành hành trận địa do điều động viên. Rồi còn phi cơ tàng hình, thiết giáp xa tàng hình khiến địch quân không biết đâu mà tránh né hay chiến đấu. Nguyên tử lực hiệu năng quá ư thần tốc, nhưng chế tạo phải tốn kinh phí nặng nề, chỉ có nước giàu mới gồng gánh nổi mà thôi. Chúng ta sẽ thấy Đại chiến thứ Ba bùng nổ kinh khủng, “Mười phần chết Bảy, còn Ba, chết Hai, còn Một mới ra thái bình”. Nhưng Một phần còn sót cuối cùng là ai? Xin thưa:” Trung thần, Hiếu tử, Chân tu, Thiện tri thức”. Thiện tri thức là ai? Đấy là những người có thiện tâm và cơ duyên, làm lành lánh dữ, niệm Phật tự thâm tâm, chứ không phải “Khẩu Phật tâm xà”. Khi chiến tranh nguyên tử bùng nổ? Tiếng nổ long trời lở đất địa chấn quá mãnh liệt làm địa cầu ngưng lại 3 giây, tất cả thảo mộc, động vật và nhơn vật đều lăn quay ra chết hết. Những người có linh điển do nghiệp quả của 4 hạng nêu trên sẽ được linh điển tuyền của thiên đình nhiếp độ cho sống lại. Tới chừng tình dật thấy chung quanh mình toàn là thi thể chết ngổn ngang, mới biết mình nhờ phước đức mới sống còn. Mọi tham sân si hận mất hết, đâu còn tranh danh đoạt lợi, đâu còn chánh phủ quân đội, đâu còn quốc gia tranh giành biên giới. Họ sống cuộc sống mới địa đàng, không còn sát sanh hại vật, sống hợp đoàn với thú cầm, không cần lao động nặng nhọc, cây trái xum xuê, ruộng lúa thu hoạch thực phẩm dư thừa. Cuộc sống an nhiên tự tại gần giống thần dân nơi Vô sắc giới.

Sacramento ngày 10 tháng 7 năm 2013

SAGIANG

